

หัวข้อการบรรยาย "แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสุขภาพดิจิทัล 67-70 ของประเทศและ กระทรวงสาธารณสุข"

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

เวลา 9.00 – 10.00 น.

ห้องประชุม 3

โดย 1. พญ.ปฐมพร ศิริประภาศิริ

ดำเนินการอภิปราย โดย

2. นพ.พฤทธิ ณะแพสย์

พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม

การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลระดับชาติให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลัก คือ

- การสร้างเสริมธรรมาภิบาลระบบสุขภาพดิจิทัล : มีการจัดตั้งสำนักงานสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสุขภาพและดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากทุกภาคส่วน โดยมีกฎหมายสุขภาพดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างปลอดภัย
- การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัลระดับชาติและระบบนิเวศดิจิทัลสุขภาพ : โดยการกำหนดและประกาศมาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพดิจิทัลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มร่วมกันในระดับพื้นที่ เสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cloud กลางด้านสาธารณสุขสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Gateway
- การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ : พัฒนา PHR เพื่อส่งมอบข้อมูลให้แก่คนไข้ พัฒนา HIS กลางที่มีมาตรฐานข้อมูลรองรับการส่งต่อจากหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมการนำข้อมูลมาใช้สำหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับยาและเวชภัณฑ์
- การพัฒนาคนให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลอย่างยั่งยืน : สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้งานระบบสุขภาพดิจิทัล พลิกโฉมการให้บริการด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรมากที่สุด

ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนในภาพรวม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพเพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและประเทศ โดยการสะท้อนแผนพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลระดับชาติมาสู่กระทรวง โดยกระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการบริหารงานด้านสุขภาพทั้งในระดับกระทรวงและระดับชาติ สำหรับบทบาทของสำนักสุขภาพดิจิทัลต้องดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานระยะ 5 ปี และคณะกรรมการสุขภาพเฉพาะด้านที่ต้องทำให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาพแห่งชาติ และกรอบการพัฒนาแอปหมอบริการให้ก้าวไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มของกระทรวง โดยตอบโจทย์ Pain points ของประชาชน และวางเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตให้เป็นรูปแบบ “Health on hand”